



Các đề nghị ban hành văn bản chỉ kiểm tra năng lực cũng như việc khi nào thì Nhà nước chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp. Chiếu 24-3, tiếp tục phiên họp 43, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) cho
kiến
vấn đề liên quan
đến Luật Đầu tư
theo
hình thức đầu tư công tư
(PPP).

Các đề nghị bàn thảo xung quanh lĩnh vực đầu tư, việc chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp (DN) cũng như cách nào kiểm soát năng lực DN mà Nhà nước sẽ hợp tác...

Ít hơn hay sáu lĩnh vực đầu tư theo PPP

Dù theo quy định sáu lĩnh vực đi tu theo phương thức PPP gồm: Giao thông vận tải; nhà máy điện, lưới điện; cung cấp nước sạch, thoát nước và xử lý nước thải, xử lý chất thải; truyền thông quan nhà nước; y tế; giáo dục - đào tạo; hàng công nghệ thông tin. Trường hợp phát sinh án ngoài ngành lĩnh vực nêu trên thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định đi tu kiên cố.

Phó Chủ tịch QH Phùng Quỳ Hiên nhận xét lĩnh vực đi tu đã thu góp số vốn từ trình của Chính phủ nhưng vẫn còn rỗng. “Nếu làm rỗng thế này thì chúng ta sẽ đi theo hướng ngân sách tham gia nhiều lĩnh vực hoạt động của xã hội” - ông Hiên nói và cho rằng lĩnh vực đi tu truyền thông quan nhà nước đưa vào danh sách hiện theo hình thức đi tu PPP là rỗng.

Chủ nhiệm Ủy ban T pháp Lê Thị Nga băn khoăn không rõ căn cứ nào để đưa sáu lĩnh vực trong danh sách. “Tôi đang tình với Phó Chủ tịch QH Phùng Quỳ Hiên là các lĩnh vực đi tu quá rỗng. Đi tu quan trọng là căn cứ nào để đưa ra. Thêm nữa là có người, giao Chính phủ quyết định trong đó có đi tu kiên cố là “khả thi hơn đi tu công”. Căn cứ nào để nói là xã hội công xã hội thì khả thi hơn?” - bà Nga nói.

Phát biểu sau đó, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng có nhiều vấn đề của danh sách luật của chúng ta rà soát, xem xét lại. Theo bà, thời gian qua, chúng ta đã thu hút nhiều DN tham

gia các d án BOT nh ng sau do qu n lý y u kém d n đ n nhi u v ng m c.

“Ban hành lu t này có thu hút đ c khu v c t nh n tham gia đ u t vào các d án đ i tác công t hay không, đó m i là v n đ . Nh ng n u tôi là DN, đ c đ th o lu t này, tôi ch a b ti n ra đ u” - bà Ngân nói.



© Báo chí và thông tin trong nước và quốc tế. Mọi chi tiết xin liên hệ: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hà Nội. Mọi chi tiết xin liên hệ: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hà Nội.